

Tin Túc Manmin

Số 34 22 tháng 3, 2015

Quyền Năng của Sự Tái Tạo Đang Diễn Ra trong Giáo Hội này

Những Công trình của Đức Thánh Linh, Nước Ngọt Quyền Năng, và Sự Ngợi Khen của Manmin

Đức Chúa Trời của tình yêu thương đang giúp đỡ mọi người để họ có đức tin thật bằng cách bày tỏ quyền năng của sự tái tạo qua Đức Thánh Linh. Quyền năng của sự tái tạo nói đến quyền năng tái tạo làm mới lại tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng.

Trong Xuất Ê-díp-tô ký 15:25, nước đắng tại Marah trở thành nước ngọt bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngày nay cũng vậy, nước biển mặn ở phía trước của Giáo Hội Muan Manmin được biến đổi thành nước ngọt có thể uống được bằng lời cầu nguyện của Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee. Bởi việc sử dụng nước bởi đức tin, nhiều người đã trải nghiệm được những công việc chữa lành và sự nhậm lời.

Trong Xuất Ê-díp-tô ký 16:13-14, Đức Chúa Trời đã ban ma-na và chim cút cho dân Y-sơ-ra-ên là những kẻ đang ở nơi đồng vắng. Đức Chúa Trời cũng đã sai bày chuồn chuồn đến với những thành viên Manmin vào mỗi mùa hè. Chúng đáp đậu trên các thành viên và khiến họ cảm nhận sự hạnh phúc và tình yêu của Đức Chúa Trời.

Cũng giống như các thành viên của hội thánh đầu tiên trong Công vụ 2:43-47, các thành viên Manmin đã có kinh nghiệm những dấu lạ và điều kỳ diệu, cùng những công việc đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ đã cầu nguyện mỗi ngày, giúp đỡ lẫn nhau, siêng năng và truyền bá Tin Mừng. Hơn nữa, những công việc đầy quyền năng đã được bày tỏ qua những chiếc khăn tay mà Tiến sĩ Lee đã cầu nguyện là công việc phi thường diễn ra cũng giống như khi người ta đem khăn tay từ Sứ Đồ Phao-lô đến với người bệnh (câu chuyện có liên quan trên trang 3).

Trong Phục truyền 31:19 và 22, Đức Chúa Trời đã ban bài hát cho các con cái Y-sơ-ra-ên thông qua Môi-se để họ có thể giữ Lời Đức Chúa Trời và thực hành nó ngay cả sau khi họ vào Đất Hứa, Ca-na-an. Tại thời điểm này cũng vậy, Đức Chúa Trời đã ban những bài hát ngợi khen cho Manmin bắt đầu với 'Sự tuyên xưng của Chúa' là một trong những bài đầu tiên vào ngày 03 tháng hai năm 2009. Ngài đã ban cho những bài hát

này để thanh tẩy tâm hồn của các thành viên và để cho họ dâng lên Đức Chúa Trời lời ngợi khen đẹp ý Ngài. Qua đó, các thành viên Manmin trong và ngoài Hàn Quốc đã cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời, đã có thêm hy vọng về Thiên đàng, và tâm lòng của họ đã trở nên tốt đẹp và thiện lành.

Ngày 6 tháng 2 năm 2015, trong phần đầu của lễ cầu nguyện Thâu đêm thứ Sáu, các thành viên Manmin tổ chức kỷ niệm lần thứ sáu của sự thờ phượng của Manmin và cùng nhau ngợi khen để tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho những lời khen ngợi mà tất cả các thành viên Manmin trên toàn thế giới đều có thể hát được. Pastor Heejin Lee, Chủ tịch Ủy ban Performing Arts, giảng sứ điệp với tựa đề, "Ngài Xứng Đáng Được Ngợi Khen" dựa trên Ê-sai 43:21. Cô nói, "Tôi mong anh chị em không theo xu hướng thế tục nhưng hãy đánh thức tất cả mọi người ở mọi quốc gia bởi quyền phép của các mục sư, lời sự sống, và sự thờ phượng của Manmin. Hãy dâng hết sự tạ ơn và ngợi khen lên Đức Chúa Trời."

Bởi công việc của Đức Thánh Linh,
bởi quyền năng lớn của Ngài,
Chúng ta tôn vinh danh Chúa Cha,
Đức Chúa Trời ở trên cao.

Chúng ta hãy rao truyền Phúc âm
thiên thượng.
Hãy rao ơn cứu rỗi trong Chúa.

Chúng ta hãy lớn tiếng
ca ngợi tình yêu của Chúa Cha.
Hãy lớn tiếng ca ngợi quyền phép rất
lớn của Chúa chúng ta.

Hãy lớn tiếng rao truyền
phúc âm thiên thượng,
Mở rộng vương quốc của Đức Chúa
Trời chúng ta.

Công việc của Đức Thánh Linh

Bản quyền © 2009.3.25 quyền quản lý của Giáo hội Trung ương Manmin. Tất cả quyền được bảo lưu. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Những dòng nước,
Tuôn đổ nước quyền năng.
Màu sắc cầu vồng bao quanh dòng chảy,
ánh sáng quyền năng xinh đẹp.

Những dòng nước,
Tuôn đổ nước quyền năng.
Nước ngọt quyền năng, được biến hóa bởi
lời cầu nguyện của người chần bầy,
nước ngọt sự sống.

Phép lạ chữa lành,
ơn sủng làm hết khổ đau,
Mắt tâm linh được mở.
Những chiếc cầu vồng hiện ra trên trời xanh.

Chúng tôi thấy vinh quang vô hạn của
Thiên đàng,
Trong những công việc quyền năng mà
Đức Chúa Trời chúng ta tỏ ra.

Đây là nước Đức Chúa Trời ban cho,
không phải nước từ đất này.
Nó tô điểm thế gian bằng ánh sáng xinh
đẹp của Thiên đàng

Chúng ta thấy vinh quang vô hạn của
Thiên Đàng.
Hễ ai có đức tin sẽ được hưởng phước
lành.

Nước Ngọt Quyền Năng

Bản quyền © 2009.3.11 quyền quản lý của Giáo hội Trung ương Manmin. Tất cả quyền được bảo lưu. Được sử dụng bởi sự cho phép.

Ngài xứng đáng được ca ngợi.
Ngài là Cha của chúng ta.
Ngài xứng đáng được ca ngợi.
Ngài là Chúa thân yêu của chúng ta.

Chúng ta dâng lên lời
khen ngợi của mình.
Chúng ta dâng lên Ngài lời ngợi khen.
Chúng ta dâng tâm lòng mình,
Và chúng ta dâng lên lời
khen ngợi của mình.
Tôi dâng sự thờ phượng lên
Cha Thánh của tôi.

Ngài xứng đáng được ca ngợi.
Ngài là Cha của chúng ta.
Ngài xứng đáng được ca ngợi.
Ngài là Chúa thân yêu của chúng ta.

Ngợi khen 3

Bản quyền © 2013.3.20 quyền quản lý của Giáo hội Trung ương Manmin. Tất cả quyền được bảo lưu. Được sử dụng bởi sự cho phép.



Nếu một người tin vào công việc của Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa được chép trong Kinh Thánh và cầu nguyện với niềm tin đó, thì họ cũng có thể trải nghiệm những công việc quyền năng giống như vật. Mục sư Tiến sĩ Lee Jaerock cầu nguyện với Đức Chúa Trời với mong muốn dâng lên Đức Chúa Trời lời ngợi khen đẹp lòng trong thời gian rất đầy ắp ập này. Trong sự nhậm lời cho lời cầu nguyện của ông, Chúa đã ban cho Giáo Hội Trung ương Manmin 246 bài hát cho đến nay kể từ khi lần đầu tiên Ngài ban cho Manmin bài Ngợi Khen "Lời Tuyên Xưng của Chúa." Nếu quý vị muốn nghe những bài hát thờ phượng của Manmin, xin vào www.manmin.org và nhấp vào thanh menu có tên là 'Praise' and then 'Special Praise VOD'. Sau đó, bạn có thể nghe các thể loại khác nhau của thánh nhạc thờ phượng của Manmin.



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban cho” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:12).

“Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ Người”

chức thái hậu của bà, đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát đi, rồi thiêu đốt trong trũng Xét-rôn.” Nếu một người mẹ nữ hoàng thờ thần tượng, điều đó không chỉ để chống lại Thiên Chúa và đi theo con đường hủy diệt mà còn lừa dối dân chúng thờ thần tượng và cũng dẫn họ đến con đường phá hủy.

Vì vậy, vua A-sa, đã không đồng ý với mẹ mình, nhưng ông đã chính thức truất phế người từ vị trí của người mẹ nữ hoàng. Thông qua đó người dân đã nhận thức được vấn đề và mẹ ông cũng có thể xoay bỏ con đường bà. Điều này là hiếu kính cha mẹ thật sự.

Trên hết mọi sự, chúng ta có thể được cho là đã thực sự hiếu kính cha mẹ khi chúng ta hướng dẫn họ đi đến với vương quốc thiên đàng.

2. Chúng ta phải tôn kính Đức Chúa Trời Đấng ban sự sống cho chúng ta

Điều răn bảo chúng ta hiếu kính cha mẹ mình cùng với lời Ngài để giữ các điều răn đã ban và tôn kính Thiên Chúa. Nói cách khác, khi một người thực sự tôn kính Thiên Chúa tự trong lòng thì tự nhiên hiếu kính cha mẹ mình và là người chân thành kính trọng cha mẹ mình đồng thời trọn lòng hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng nếu phải đánh sự ưu tiên giữa họ, ưu tiên hàng đầu là phục vụ Chúa.

Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn và tôi, các bậc tổ phụ và ông bà chúng ta, và tất cả tổ tiên của các thế hệ trước đây. Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra A-đam người đàn ông đầu tiên và là Đấng đã ban sự sống sống cho toàn nhân loại. Mặc dù tình trạng và trạng được thụ tinh, khi một người được thụ thai, mầm sống được ban cho chỉ bởi Đức Chúa Trời.

Hơn nữa, cơ thể mà chúng ta thấy ở đây là chỉ có một lớp vỏ chỉ cần cho cuộc sống tạm thời trong thế giới này, và chủ nhân thực sự của ‘bản ngã’ chúng ta là tâm linh trong thân thể chúng ta. Bất luận sự cố gắng như thế nào, người ta cũng không thể tự làm nên mầm giống của sự sống. Ngoài ra, dẫu cho có tích lũy bao nhiêu kiến thức chẳng nữa, chúng ta cũng không thể làm ra hay sao chép tâm linh của một con người. Thậm chí nếu chúng ta có thể hình thành một con người bởi các tế bào nhân bản, nếu Đức Chúa Trời không ban tâm linh vào thân thể đó, chúng ta không thể gọi kết quả đạt được đó là một con người. Điều đó chỉ có thể được thực hiện bởi Đức Chúa Trời, và tâm linh của một con người có thể được sinh ra một lần nữa chỉ nhờ Đức Thánh Linh. Do đó, người cha thực sự của tâm linh chính là Đức Chúa Trời của chúng ta.

Vì vậy, chúng ta phải phụng sự tốt cha mẹ đời này của mình, nhưng chúng ta nên

yêu thương và phục vụ Thiên Chúa Cha hơn vì chính Ngài đã ban cho chúng sự sống của mình. Ngoài ra, nếu các bậc cha mẹ nhận thức được thực tế này, họ sẽ nghĩ rằng con cái là sự ban cho của Đức Chúa Trời và là một linh hồn quý báu (Thi Thiên 127: 3) và cố gắng nuôi dưỡng chúng trong ý muốn của Đức Chúa Trời.

3. Khi yêu mến Đức Chúa Trời chúng ta có thể hết lòng tôn kính cha mẹ mình

Tôn kính dùng để thể hiện sự tôn trọng, vâng lời và phục vụ người khác cách đúng mực. Chúng ta hãy tra xét chính mình để biết có hay không chúng ta lãng quên hoặc không chú ý tới cha mẹ mình mà nói rằng chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời.

Khi cha mẹ già của chúng ta nói điều gì đó không hợp lý, chúng ta có nghĩ rằng điều ấy là vô nghĩa và trong lời nói cũng như hành động của mình, chúng ta không để ý đến chúng? Yêu mến Chúa và tôn kính cha mẹ chúng ta không phải những điều tách biệt nhau.

1 Giăng 4:20 chép rằng, “Vi có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.”

Ngoài ra, trong Ma-thi-ơ 15:4-9, Đức Chúa Giê-su quở trách những người Pharisai và các thầy thông giáo khi họ lấy đi những điều mà đáng lẽ phải được trao cho cha mẹ họ mà rằng họ đã dâng những điều đó cho Đức Chúa Trời. Ấy là không phải vì họ phục vụ Chúa bởi tấm lòng. Mà rằng họ đã dâng cho Đức Chúa Trời chỉ là một cái vỏ, họ đã lấy cho mình những gì họ nên trao cho cha mẹ của họ.

Nếu chúng ta thật sự yêu thương và tôn kính Đức Chúa Trời từ sâu thẳm của tâm hồn mình, chúng ta không thể không yêu cha mẹ đời này của mình và hiếu kính họ từ tấm lòng của chúng ta. Càng nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ càng nhận biết tình yêu của cha mẹ mình.

Khi chúng ta bước vào lễ thật, cõi bỏ tội lỗi và sự dữ, và ở trong Lời của Đức Chúa Trời hoàn toàn, tình yêu đích thực sẽ đi vào tấm lòng chúng ta, và chúng ta sẽ nhận ra tình yêu và ân sủng của cha mẹ mình là những người đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta, và bây giờ chúng ta có thể phục vụ họ bởi tình yêu từ sâu thẳm trong lòng mình.

4. Phước lành cho những ai tôn kính Đức Chúa Trời và cha mẹ mình trong lễ thật

Đức Chúa Trời nói về các phước lành

cho những ai yêu mến Thiên Chúa và hiếu kính cha mẹ mình từ trong lòng, Xuất Ê-díp-tô ký 20:12 “Hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban cho.”

Đoạn kinh văn này không chỉ đơn giản có nghĩa là chúng tôi sẽ được hưởng tuổi thọ trên đất này. Nhưng nó có nghĩa là tất cả mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với chúng tôi và chúng tôi sẽ có sức khỏe tốt và sự che chở của Thiên Chúa khi tâm linh chúng ta phát triển thịnh vượng. Điều này là bởi vì tôn kính Đức Chúa Trời và cha mẹ trong lễ thật cho thấy linh hồn của chúng ta đã được thịnh vượng. Sau đó chúng ta sẽ không phải đối mặt với bất kỳ tai nạn hoặc thảm họa, và chúng ta sẽ được phước trong nhà, nơi làm việc, và kinh doanh của mình. Các phước lành của sự sống lâu bao gồm tất cả các phước lành ấy.

Giống như trường hợp của Ru-tơ trong Cựu Ước. Là một người ngoại giáo, cô kết hôn với một Người Giu-đa, nhưng chồng bà qua đời ở độ tuổi thanh niên khi bà chưa sanh con. Na-ô-mi, mẹ chồng cô, bảo cô hãy lia khỏi bà để tìm hạnh phúc mới ở những nơi khác, nhưng cô đã từ bỏ hạnh phúc cá nhân để làm nhiệm vụ chính đáng của một con dâu và theo Na-ô-mi đến Giu-đa.

Vì là một người phụ nữ như vậy, Đức Chúa Trời cho cô được hưởng phước lành tuyệt vời mặc dù cô ấy là một người nữ ngoại giáo. Đức Chúa Trời cho cô gặp một người đàn ông giàu có giữa những người họ chồng cũ của cô đã trở thành người chồng mới của cô. Hơn nữa, trong số con cháu của mình là vua Đa-vít và Đức Chúa Trời đã khiến cho tên của cô được ghi trong phả hệ của Đấng Cứu Rỗi, Đức Chúa Giê-su. Như Đức Chúa Trời đã hứa, Ru-tơ đã nhận ơn phước thiêng liêng và vật chất dư đầy bằng cách hiếu kính mẹ chồng tự tấm lòng mình.

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng Christ, nếu tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là thật, chúng ta sẽ không chỉ phục vụ các anh em trong đức tin mà còn cha mẹ, vợ, chồng, người thân và hàng xóm của mình. Bằng chứng của tình yêu thương dành họ thật sự sẽ được tỏ ra trong những việc lành là điều làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

Tôi hy vọng anh chị em sẽ tỏa sáng ánh sáng lễ thật trước nhiều người bằng những việc làm trọn vẹn và thiện lành của mình như Ru-tơ đã làm. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng Đức Chúa Trời, Đấng được vinh hiển thông qua những hành động như vậy của anh chị em, sẽ thưởng cho anh chị em với sự vinh quang và phước hạnh.

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
[Chinh Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25)
"Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Vietnamese

Tin Túc Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 152-848

Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048

Website: www.manmin.org/english

www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Nhật Bản



“Từ Khi Được Giải Thoát khỏi Nghiện Game Vi-di-ô, Tôi Sống với Cảm Nhận về Giá Trị Đích Thực của Cuộc Sống”

Chị Yoko Hayashi, 24 tuổi, Giáo Hội Manmin Tabata, Tokyo, Nhật Bản



Chị Yoko Hayashi, học ngôn ngữ để truyền bá Tin Mừng thánh thiện cho nhiều linh hồn đang sống trong bóng tối như chính chị trước đây.

Năm 2008, tôi nghe nói về Mục sư Tiến sĩ Lee Jaerock từ mẹ mình và tam dự nhà thờ gần đó. Nhưng tôi vẫn thích niềm vui trần tục và rất thích chơi trò chơi máy tính và lướt Internet. Tôi đã suy nghĩ tự mãn rằng mình có thể được cứu và được Ba-ra-di. Vì vậy, tôi đã lười biếng trong việc quản trị cuộc sống đức tin của mình.

Tôi luôn phơi nhiễm bản thân trước những hình ảnh hoặc video bạo lực hoặc khiêu gợi. Tôi thường uống rượu.

Tôi đã bị ảnh hưởng bởi vật liệu và hình ảnh động trên internet có tinh thần không lành mạnh, vì vậy thái độ của tôi là không ổn định và tiêu cực. Tôi biết điều này không bao giờ nên như vậy, nhưng tôi không biết mình có thể làm được gì.

Khi tôi còn nhỏ, tôi không mở lòng đối với cha mẹ mình, và tôi chỉ có vài người bạn. Lúc ấy, tôi tự giam mình trong một khung tiêu cực của bản thân. Và tôi đã đối nghịch với những người khác. Tôi là một người lạnh lùng. Tôi nghĩ rằng các trò chơi trực tuyến là nơi trú ẩn duy nhất của tôi. Tôi cảm thấy quá lo lắng để giữ bình tĩnh suy nghĩ tôi sẽ không còn nơi nào khác nếu không có game.

Tháng ba, năm 2011, một trận động đất lớn với cường độ 9.0 xảy ra ngoài khơi bờ biển của vùng Tohoku của Nhật Bản, ở tây bắc Thái Bình Dương. Nó kết liễu mạng sống của nhiều người. Tôi nghe và theo dõi các sự kiện thông qua các bài báo và các chương trình trên truyền hình và Internet. Nó gây sốc cho tôi đến mức tôi không thể ngủ trong nhiều ngày.

‘Mạng sống của nhiều người kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi thấy cuộc sống thật vô nghĩa.’ Tôi nghĩ về nơi mà dân chúng bây giờ

đang ở, và sau đó tôi bắt đầu thổn thức và khóc vì tôi đã biết về thiên đàng và địa ngục và phúc âm thiên thượng và tôi đã không truyền bá Phúc âm đó cho mọi người.

Sau đó, tôi có một giấc mơ trong khi ngủ. Mục sư xuất hiện trong giấc mơ. Ông đang ngồi và xem màn hình máy tính và sau đó ông đã đến gặp tôi, nơi tôi đang nằm. Ông vuốt ve mái tóc của tôi và nói, “Vẫn còn sớm. Anh có thể nghỉ ngơi thêm một chút.”

Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được tấm lòng dịu dàng và ấm áp của ông và tôi thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng tôi quyết tâm không để sống theo cách tôi đã sống. Tôi đã xóa các trò chơi và hình ảnh động trong máy tính của tôi. Tôi đã cố gắng để cầu nguyện ít nhất một phút mỗi ngày và đọc một chương Kinh Thánh hàng ngày. Trong buổi lễ thờ phượng, tôi chăm chú lắng nghe bài giảng, ghi chép, và cầu nguyện về chúng.

Vào tháng ba năm 2013, tôi bắt đầu tham gia Giáo Hội Manmin Tabata ở Tokyo. Tôi đã có một cuộc sống cơ Đốc nhân hạnh phúc với sự giúp đỡ của Mục sư Kyungtae Chung và các thành viên nhà thờ. Tôi chờ đợi ngày của Chúa, ngay cả trong những ngày thường. Tôi cầu nguyện trong các buổi nhóm cầu nguyện Đa-ni-ên mỗi đêm và được đầy đầy Thánh Linh.

Tôi cũng đã được trao cho hy vọng hoàn thành sứ mạng trên thế giới cùng với các mục sư nên tôi đang học ngôn ngữ học ở trường đại học. Tôi cũng theo học tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Hàn. Tôi đã đọc gần như tất cả các sách Mục sư Trương bằng tiếng Nhật và Trung Quốc bởi vì tôi mong đợi các sứ điệp thiêng liêng của ông. Tôi là một lãnh đạo của nhóm Ngợi Khen Thờ Phụng Shining và chịu trách nhiệm về Sứ Mạnh Thanh Niên. Tôi cũng phụ trách bản tin định kỳ về sứ mạng của chúng ta. Tôi rất biết ơn.

Tôi dâng hết sự ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời và Chúa đã cho phép tôi nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống và sống với hy vọng về Giê-ru-sa-lem Mới.

Phi Luật Tân



“Bởi Cầu Nguyện Khẩn Tay, Tôi Đã Được Thoát Khỏi Nghiện ma túy”

Anh Lei Domdom, tuổi 40, Giáo Hội Cebu Manmin, Phi Luật Tân



Anh Lei Domdom (thứ hai từ phải sang), người đã được giải thoát khỏi nghiện ma túy bằng ân sủng của Đức Chúa Trời, với vợ (thứ hai từ trái sang) và ba đứa con của họ

Từ tuổi mười chín, tôi đã làm thuốc, hút thuốc và uống rượu vì mệt mỏi đã biến mất khi tôi bị ảo giác do thuốc. Trong lúc đó tôi gặp vợ tôi và chúng tôi đã kết hôn. Nhưng hạnh phúc chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Tôi dường như có thể sống một cuộc sống bình thường với vợ tôi, cùng hai cô con gái và con trai của chúng tôi. Nhưng chúng tôi thường cãi lầy vì tôi đã không đưa hết số

tiền lương của mình nhưng tôi giữ một phần để mua rượu và ma túy. Vợ tôi không biết tôi vẫn uống rượu và sử dụng ma túy.

Trong khi vợ tôi bắt đầu cuộc sống Cơ Đốc nhân của mình trong Giáo Hội Cebu Manmin vào tháng 11 năm 2011. Ngày 16 tháng 1 năm 2012, tôi cũng đã đi đến nhà thờ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tôi đã

phá vỡ những thói quen xấu như uống rượu và ma túy. Tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ rất nhàm chán nếu không có chúng. Năm 2014 tôi li dị nhà thờ gần sáu tháng.

Tình trạng của tôi đã xấu đi trong khoảng thời gian đó. Nếu không có thuốc tôi trở nên mệt mỏi. Tháng 12 năm 2014, tôi đã mua một số loại thuốc khác nhau vì tôi không thể có được những thứ mà tôi đã thường dùng. Sau đó, đầu tôi đã run lên và trào bọt ở miệng. Tôi đi đến bệnh viện nhưng các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân những triệu chứng đó.

Vợ tôi cảm thấy lung túng, và gia đình tôi khẩn cấp đi đến nhà thờ để nhận được lời cầu nguyện khẩn tay mà Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee đã cầu nguyện (Công vụ 19:11-12). Sau khi Pastor Rosetta Sung đã cầu nguyện với chiếc khăn tay cho tôi, tôi đã trở nên rất thư thái.

Sau khi trải nghiệm những công việc tuyệt vời đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, gia đình tôi đã có sự bình an và hết thấy chúng tôi đều siêng năng trong đời sống Cơ Đốc nhân của mình. Tôi dâng hết sự tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời Đấng đã cứu tôi khỏi vũng lầy tội lỗi.

“Cuộc Đời Tôi Được Đồi Mới Hoàn Toàn Sau Khi Gặp Gỡ Đức Chúa Trời Yêu Thương”

Một buổi sáng tháng Giêng năm 1984, trong lúc đang đi bộ, một xe tải 15 tấn chạy qua trên người tôi. Đó là một tai nạn lớn. Khi tôi đang lăn lộn trên đường, cảm sợ chết lướt qua tôi. Lúc đó tôi nghĩ, ‘cuộc sống của tôi sẽ kết thúc trong thời điểm này.’ Sau đó, điều này thốt ra khỏi miệng tôi, “Đức Chúa Trời! Cứu con, con sẽ đi đến nhà thờ và làm việc lành.” Và thật ngạc nhiên, tôi chẳng bị thương gì.

Tôi muốn kết thúc cuộc sống mình do nghiện rượu và trầm cảm

Sau khi tai nạn xảy ra, từ tháng bảy năm 1984, tôi bắt đầu đi nhà thờ. Không biết Lời Chúa, tôi không thể có đức tin. Tôi chỉ là một người thường đi lễ nhà thờ. Hơn nữa tôi thích uống rượu vì cha mẹ của tôi đã cho tôi uống rượu ngay cả khi tôi còn rất nhỏ. Uống rượu là điều tự nhiên đối với tôi. Đó là một nguồn vui trong cuộc sống tôi.

Năm 1989, tôi lập gia đình nhưng tôi vẫn tiếp tục uống rượu. Vì vậy, tôi thường xuyên cãi nhau với vợ và thậm chí đánh đập cô ta. Chúng tôi đã có ba cô con gái đáng yêu, nhưng tôi vẫn không thay đổi. Vợ tôi và tôi ghét nhau và tranh chiến nhau liên tục. Chúng tôi giống như kẻ thù. Cuối cùng, tôi đã để lộ những dấu hiệu của nghiện rượu và rối loạn tiêu hóa. Khi tôi còn tỉnh táo, tôi cảm thấy lo lắng và run sợ. Tôi phàn nàn về những điều nhỏ mà người bình thường có thể dễ dàng hiểu được. Tôi đã rất tức giận, và ôm lấy những ác cảm trong lòng. Tôi đã sống trong đau đớn mỗi ngày.

Năm 1993, tôi bắt đầu lập một doanh nghiệp có tên Joongang Brain làm và bán đồ lưu trữ văn phòng. Kể từ khi khai trương với số tiền nhỏ và công việc đã không tốt đẹp, nợ ngày càng thêm nhiều. Tôi nghĩ không có gì đã diễn ra tốt đẹp với tôi. Không có động lực, tôi đã ám ảnh nỗi sợ xã hội, và bệnh trầm cảm chiếm lấy tôi. Không chỉ một hoặc hai lần tôi muốn từ bỏ cuộc sống mình.

Tuy nhiên, tôi đã đi đến nhà thờ mỗi tháng ba lần vì mục đích công việc. Mỗi khi đến nhà thờ tôi đều ăn năn, “Đức Chúa Trời ôi! Con đã uống rượu và phạm tội. Tôi hổ thẹn và hối hận. Xin dẫn tôi đến một nhà thờ dư dật lời sự sống và giúp tôi sống một cuộc sống đức tin thích đáng như một người đứng đắn.”

Tôi đã gặp Đức Chúa Trời của tình yêu Đấng chữa lành thân thể và tâm lòng tôi

Trong khi chờ đợi, tôi đã được nữ chấp sự Seolhyun Na hướng dẫn về Giáo hội Trung ương Manmin.

Ngày 15 tháng mười một năm 2002, tôi dâng lên sự cầu nguyện trong lễ cầu nguyện đầu năm thứ sáu của giáo hội. Trước khi các bài giảng được tuyên giảng, video về Chiến Dịch Liên Hiệp Ấn Độ của Mục sư Tiên sĩ Jaerock Lee 2002 được trình chiếu. Chiến dịch đã khiến tôi cảm động sâu sắc trong lòng.

Sau đó, Tiên sĩ Lee tuyên giảng về Sáng Thế ký. Trong sứ điệp, ông nhấn mạnh rằng chúng ta nên từ bỏ tội lỗi trong lòng mình và phải sống một cuộc sống thiện lành. Giọng ông nghe như tiếng của Thiên Chúa như tiếng sấm với tôi. Tôi trở nên yên tâm rằng Thiên Chúa đã dẫn tôi đến một nhà thờ đầy những lời sự sống. Vì vậy, tôi đã đăng ký làm thành viên Manmin vào ngày chủ nhật sau. Sau đó, tôi nhận được cuốn sách của Tiên sĩ Lee *Ném Trái Sự Sống Đồi Trước Khi Chết* đó là một món quà dành cho những người mới tin.

Sau khi đọc lời làm chứng của Tiên sĩ Lee trong cuốn sách, tôi đã trở nên tràn đầy niềm vui mà cuối cùng tôi đã gặp những người chân chân đích thực. Lắng nghe các bài giảng của ông mỗi tuần, tôi nhận biết rằng cuộc sống Cơ Đốc nhân đích thực là từ bỏ sự giả dối có tâm lòng của Chúa. Đó là những gì Thiên Chúa thực sự muốn chúng ta làm!

Và như vậy không phải là hết. Tôi đã được chữa lành chứng nghiện rượu và rối loạn tiêu hóa sau khi nhận được cầu nguyện của Mục sư trưởng cho người bệnh, và tôi không còn uống rượu

và hút thuốc nữa! Tôi trở nên yêu thích ca ngợi, vì vậy tôi đã ném đi khoảng 2.000 album nhạc của bài hát pop, nhạc cổ điển, và những thứ tương tự. Tôi cầu nguyện mỗi đêm trong lễ cầu nguyện Đa-ni-ên. Tôi đỡ bỏ gánh nặng tội lỗi của mình và trở nên có thể chia sẻ tình yêu với các tín hữu khác trong nhà thờ. Sau đó, ám ảnh xã hội và trầm cảm đã biến mất. Hallelujah!

Ơn phước tràn đầy trong đời sống tôi

Sau khi những vấn đề tâm linh đã được giải quyết, phước lành bắt đầu đến trên công việc làm ăn của tôi. Mặc dù các doanh nhân trong cùng lĩnh vực chuyển tới các lĩnh vực khác do những khó khăn khác nhau, song tôi chẳng gặp vấn đề gì. Thay vào đó, nhiều công ty muốn ký hợp đồng với các doanh nghiệp của tôi. Tôi đã làm việc nhiều hơn so với trước đây. Tôi cảm thấy rất biết ơn các ân sủng của Thiên Chúa. Vì vậy, tôi bắt đầu cố gắng để thành một nguồn trợ giúp cho vương quốc Đức Chúa Trời. Sau đó, Đức Chúa Trời ban phước cho tôi. Tôi được nhắc nhở về việc gây bất hòa với vợ mình và Ngài đã cho tôi ân sủng của sự ăn năn hết lòng về sự đó.

Một năm sau khi đăng ký vào nhà thờ, tôi đã trở thành một lãnh đạo nhóm nhỏ. Sau đó, tôi trở thành một lãnh đạo nhóm, phó chủ tịch của một hội truyền giáo, lãnh đạo tiểu khu trong giáo xứ tôi, và lãnh đạo của các lãnh đạo tiểu khu trong giáo xứ lớn của tôi, và sau đó tôi thậm chí đã trở thành phó chủ tịch của Hiệp hội các lãnh đạo giáo khu. Trong khi tôi làm việc một cách trung tín, một điều quan trọng lóe sáng trong tôi ấy là nên từ bỏ những điều giả dối và làm việc cách trung tín với tâm lòng thánh khiết. Tôi bắt đầu nhìn lại bản thân mình.

Cha mẹ tôi cũng rất khát khe. Là đứa con thứ bảy trong số tám người con của họ, tôi có đặc tính lấy mình làm trung tâm và tự xem mình là đấng dẫn. Tôi không được cảm động để bày tỏ sự tha thứ, quan tâm, hoặc nhượng bộ về địa vị hay niềm tin mình. Tệ hơn, tôi đã sống nội tâm và thậm chí kiêu ngạo. Vì vậy, tôi bắt đầu dâng lên sự kiêng ăn cầu nguyện và ăn năn. Tôi đã cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Tôi khao khát trở thành trông không về bản ngã mình và lấp đầy lòng tôi bởi Chúa. Tôi sốt sắng đánh đổ cái tôi của mình. Tôi cũng kiêng ăn và cầu nguyện mỗi khi Mục sư trưởng tiến hành chiến dịch hải ngoại.

Ngày 31 tháng ba năm 2014, cuối cùng tôi đã nhận được phước lành để đạt được tâm lòng thánh khiết, tâm lòng mà Đức Chúa Trời mong muốn.

Chị cả của tôi, người được tiếp nhận điều trị bệnh ung thư trực tràng, nhìn tôi được đồi mới. Cô đến nhà thờ của tôi và nhận được lời cầu nguyện của Mục trưởng. Cô đã hoàn toàn bình phục, điều này đã được chứng minh về mặt y khoa.

Một người em gái khác của tôi làm việc cho tàu điện ngầm Seoul. Cô đăng ký tại nhà thờ của chúng tôi. Gần đây cô được ban phước để được thăng tiến từ một ga trưởng lên giám đốc giám sát 150 trạm. Mẹ tôi đang sống một đời sống Cơ Đốc nhân hạnh phúc.

Tôi rất biết ơn và vui mừng vì tôi đã gặp nhà thờ quý báu vào thời sau rốt này và đã cùng tham gia trong việc mở rộng vương quốc của Thiên Chúa. Gia đình tôi cũng tràn đầy hạnh phúc vì vợ và con gái yêu thương của tôi cũng được sống với niềm hy vọng về Thiên Đàng. Tôi xin dâng hết sự tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời Đấng đã tìm đến, chữa lành, biến đổi và ban phước cho tôi. Tôi muốn hét thật to ra!

“Hãy đến với Giáo hội Trung ương Manmin. Bởi những công việc đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, những tâm lòng gian ác trở nên thiện lành, tính cách tốt được phát triển, bệnh tật được chữa lành, mọi nan đề trong cuộc sống được giải quyết, và phước hạnh tràn tràn! Xin chào mừng!”



Elder Hangcheol Shin, 56 tuổi, với người vợ yêu thương của anh và ba cô con gái, giáo xứ 15, Hàn Quốc



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com